	Subject Heading :
Source :	ไทยโพสต์	
Date :	Page : 5	No :

### อัยการยื่นอุทธรณ์คดีท้าวศรีสุนทรเหริญ

แจ้งวัฒนะ ● นายวันชาติ สันติคุณธร อธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการ และโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวถึงคดีท้าวศรีสุนทรเหริญว่า ตามที่ศาลอาญาได้มีคำพิพากษาคดีนี้เมื่อวันที่ 25 ส.ค.2560 ให้ยกฟ้องจำเลยทั้ง 13 ราย โดยเห็นว่าพยานหลักฐานรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องโจทก์นั้น คณะทำงานอัยการ สำนักงานคดีศาลสูง สำนักงานอัยการสูงสุด ได้พิจารณาแล้ว ไม่เห็นพ้องกับคำพิพากษาของศาลอาญา โดยเห็นว่าพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบสามารถรับฟังได้ว่าจำเลยทั้ง 13 ราย กระทำความผิดตามฟ้อง จึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แล้วในที่ 23 พ.ย. ขณะนี้นายประยุทธ์ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวว่า การยื่นอุทธรณ์นี้ เพราะอัยการพิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลชั้นต้นทุกประเด็น จึงได้ยื่นอุทธรณ์ทุกประเด็นเช่นกัน โดยขอให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงจำเลยทั้งหมดทุกข้อหา ตามชั้นตอนหลังจากนี้ เมื่อจำเลยทั้งหมดได้สำเนาคำอุทธรณ์แล้วก็ต้องยื่นคำแก้อุทธรณ์ส่งต่อศาลเพื่อรวบรวมเสนอศาลอุทธรณ์พิจารณาต่อไป ส่วนมาตรการรับทรัพย์ทางแพ่งที่อัยการได้ยื่นฟ้องไว้ต่อศาลแพ่งนั้น คดีก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง

Source :

คู่มือการรายงาน

Date :

24 W.O. 2560

Page :

10

No :

# สนช.ต่ออายุ5ตุลาการศาลรธน. อยู่ยาวถึงเปิดสภานัดแรก

ผู้จัดการรายวัน360 - สนช.มีมติเอกฉันท์ ต่ออายุตุลาการศาล รธน. 5 คน อยู่ยาวจนมีประชุมสภานัดแรก อดีตตุลาการศาล รธน.แย้งไม่ส่งถาม เหตุมาจาก คสช.

วานนี้ (23 พ.ย.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ... ที่ กมธ.วิสามัญ พิจารณาแล้วเสร็จ โดยมีสาระสำคัญ ใน มาตรา 69/1 ว่าด้วยการกำหนดให้ศาล รธน. มีมาตรการ หรือวิธีการใดๆ เป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยและออกคำสั่งไปยังหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันความเสียหายร้ายแรงที่จะเกิดขึ้น ยกแก่การแก้ไขเยียวยาภายหลัง หรือเพื่อป้องกันความรุนแรงอันใกล้จะถึง ซึ่ง กมธ.เสียงข้างน้อย และสมาชิก สนช.ไม่เห็นด้วย เนื่องจากเห็นว่า ศาล รธน.ต้องเป็นกลาง หากออกมาตรการชั่วคราว และเกิดความเสียหาย หรือขัดแย้งผลคำวินิจฉัยที่จะออกภายหลัง จะกลายเป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ อีกทั้งปัจจุบันมีหน่วยงานเข้ามาดำเนินการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น ตำรวจ รวมถึงมีกฎหมายที่จะเข้ามาควบคุม เช่น พ.ร.บ.ชุมนุมในที่สาธารณะ แล้ว

นายบรรเจ็ด สิงคะนติ กมธ.ชี้แจงว่า เนื้อหาที่ให้ศาล รธน.มีอำนาจออกมาตรการชั่วคราว ถือเป็น

กลไกปกติในประเทศที่มีศาล รธน. เช่น เยอรมนี ออสเตรเลีย เป็นต้น หากไม่มีมาตรการดังกล่าว แม้จะขณะคดีก็อาจแพ้ในทางปฏิบัติ เพราะความเสียหาย และผลกระทบเกิดขึ้นไปก่อนแล้ว รวมทั้งเนมาตรการดังกล่าว ยังกำหนดให้สภาผู้แทนราษฎร มีอำนาจตรวจสอบมาตรการดังกล่าว

ส่วนมาตรา 71/1 ว่าด้วยหลักการภายใต้บังคับแห่ง รธน. คำวินิจฉัยของศาล รธน. หากมีความจำเป็นจะต้องบังคับให้เป็นไปตามคำวินิจฉัย ให้ศาลมีอำนาจกำหนดคำสั่งบังคับให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลเอาไว้ในคำวินิจฉัยนั้น โดยศาลอาจกำหนดให้มีผลในขนาดใดขณะใดขณะหนึ่ง หลังวันอ่านคำวินิจฉัย ตามความจำเป็น หรือสมควรตามความเป็นธรรมแห่งกรณี ซึ่งสมาชิก สนช. ท้วงว่าการให้สภาผู้แทนฯ เข้ามามีส่วนตรวจสอบคำสั่งบังคับให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาล รธน. อาจขัด รธน.ได้ ทำให้เกิดการถกเถียง ท้าข้อยุติไม่ได้ ประธาน สนช. จึงได้สั่งพักการประชุม เพื่อให้ กมธ.และสมาชิก ไปตกลงกัน

หลังหารือนานกว่า 1 ชั่วโมง นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธาน กมธ. ชี้แจงว่า กมธ.เสียงข้างมากหารือแล้ว เห็นชอบให้ตัดเนื้อหา ม.69/1 วรรคสาม และ

Source : มติชนสุดสัปดาห์

Date : 24 พ.ย. 2560

Page : 7

No: 60403304

**➤ อัยการยื่นศาลฎีกาปกครองเมือง****ฟื้นคดีทักษิณ-พิจารณาคดีลับหลัง**

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน นายวันชาติ สันติบุญชู โฆษก อัยการสูงสุด แถลงมติหรือคดีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลัง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2560 ได้มีการแก้ไขบทบัญญัติให้สามารถดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ไม่มีตัวจำเลย (ลับหลัง) มีผลบังคับใช้แล้ว คณะทำงานพิจารณาลำนวนคดี ที่ดำเนินการโดย คตส. และ ป.ป.ช. ที่มี นายพรศักดิ์ ศรีณรงค์ รองอัยการสูงสุด ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะทำงาน จึงได้ตรวจสอบคดีของอดีตนักการเมืองที่อยู่ในคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วพบว่าคดีของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ได้ยื่นฟ้องต่อศาลไว้แล้วสองสำนวน คือคดีหมายเลขดำ อม. 9/2551 ที่กล่าวหาทุจริตออกกฎหมายแปลงสัมปทานโทรคมนาคมและมือถือเป็นภาษีสรรพสามิต และคดี อม. 3/2555 ที่กล่าวหาว่าทุจริตการปล่อยกู้ของธนาคารกรุงไทยให้กับกลุ่มกฤษตามหานคร ซึ่งทั้งสองคดีศาลได้สั่งจำหน่ายคดีไว้ชั่วคราวเนื่องจากจำเลยหลบหนี โดยคณะทำงานได้มีความเห็นเสนอต่อ นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด และอัยการสูงสุดได้เห็นพ้องกับคณะทำงาน ให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา เพื่อขอให้ศาลยกเลิกคำสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวทั้งสองสำนวนดังกล่าว พร้อมทั้งขอให้ศาลมีคำสั่งดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีทั้งสองสำนวนต่อไปโดยไม่ต้องกระทำต่อหน้านายทักษิณ จำเลย

ซึ่งวันเดียวกันนี้ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษได้ยื่นคำร้องแล้ว หลังจากนั้นต้องรอฟังคำสั่งของศาลว่าจะพิจารณาอย่างไร ●

Source :

มติชน

Date : 24 พ.ย. 2560

Page : 10

No: 60403645


## เปิดเวทีระดมความเห็นปฏิรูปยุติธรรม

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง แผนปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพื่อความเป็นธรรมและเท่าเทียม โดยนายอัคร จารุจินดา ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม กล่าว ว่า หลังทำแผนปฏิรูปเบื้องต้นเสร็จแล้ว ได้เปิดรับฟังความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะมีประเด็นทำให้คนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ง่าย ตั้งแต่การอำนวยความสะดวกตั้งแต่แจ้งความ การติดตามผลคดี และความเท่าเทียมกันในการประกันตัว ครั้งต่อไปจะพูดถึงระบบนิติวิทยาศาสตร์ มาช่วยงานสอบสวน และระบบโทษที่นำคนไปเข้าคุกจนสิ้นยุคไม่เกิดประโยชน์ จะมีวิธีการทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์ ข้อเสนอทั้งหมดเราจะนำไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนครั้งสุดท้าย เพื่อเสนอกรรมการยุทธศาสตร์ภายในวันที่ 24 ธันวาคม

นายชาณุณรงค์ ปราณจิตรัด ประธานศาลอุทธรณ์ แผนกคดีคุ้มครอง ในฐานะคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม กล่าว ว่า แม้จะเปิดช่องทางให้เราปฏิรูปได้อย่างเต็ม

ที่ แต่เราจะปฏิรูปไม่ได้ ถ้าไม่ได้ความร่วมมือจากทุกฝ่าย อย่างเรื่องการแจ้งความร้องทุกข์ที่ผู้เสียหายไม่มีโอกาสได้รับรู้ ทั้งที่บางที่อาจติดเรื่องเทคนิค ตำรวจอาจตกเป็นจำเลย ต่อไปควรต้องมีกระบวนการตรวจสอบ หรือมีระบบรายงานความคืบหน้าทางคดีได้ ส่วนเรื่องหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวที่เราใช้กันมานานแล้ว ตรงนี้เป็นช่องว่าง แต่เราได้นำระบบประเมินความเสี่ยงเข้ามาช่วย

ว่าที่ รต.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภพนายความ ในฐานะคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม กล่าว ว่า ที่ผ่านมาร่างสรุปประเด็นปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมหลายข้อ อาทิ การกำหนดระยะเวลาดำเนินงานกระบวนการยุติธรรมให้ชัดเจน สร้างกลไกให้มีการบังคับใช้ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เช่น การปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาในคดีอาญา โดยใช้ระบบประเมินความเสี่ยงและการใช้เครื่องมือควบคุม ปรับปรุงระบบการสอบสวน ให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับอัยการ การปรับปรุงระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนเพื่อไม่ให้คดีขาดอายุความ

 กระทรวงศึกษาธิการ Ministry of Education, Culture and Sport	Subject Headline :
Source : <b>ไทยโพสต์</b>	
Date : 14 ธ.ค. 2561 Page : 3	No :

# ฎีกายื่นสั่งจำคุก1ปี 'อดีตกำนันโตะแดง' แจ้งเท็จหาทร.ซ้อม

รัชดา • ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า เมื่อวันที่ 22 พ.ย.ที่ผ่านมา ศาลได้อ่านคำพิพากษาของ ศาลฎีกา คดีหมายเลขดำ อ. 3613/2552 ที่ พล.ต.อ.ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา อดีต รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง และอดีตรอง ผบ.ตร. เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นาย อนุพงศ์ พันธชยางกูร หรืออดีต กำนัน ต.โตะแดง อ.สุโขทัย จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นอดีตจำเลย ในคดีปล้นปืนกองพันทหาร พัฒนาที่ 4 เมื่อปี 2547

โจทก์ระบุฟ้องความ คิดสรุปว่า เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2547 นายอนุพงศ์ จำเลย คดีนี้ได้ถูกพนักงานสืบสวน สอบสวนที่มี พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ เป็นหัวหน้าพนักงาน สืบสวนสอบสวน จับกุมตัวเมื่อ วันที่ 5 มี.ค.2547 ข้อหาร่วมกัน ปล้นปืน โดยระหว่างที่ถูก นำตัวขึ้นเครื่องบินของ สดช. ที่มีโจทก์คดีนี้เป็นหัวหน้าใน การควบคุมตัวเพื่อไปสอบสวน ที่กองปราบปราม จำเลยอ้าง ว่าถูกโจทก์กับพวกกรมซ้อม ทรمانทำร้ายร่างกาย เพื่อให้ รับสารภาพในคดีปล้นปืนและ คดีฆ่า ต.ต.ปัญญา ดาราฮิม ทั้ง ระบุอีกว่า หลังจากถูกนำตัว กลับจากกองปราบปราม มา ควบคุมอยู่ที่ สภ.ต้นยาง ยัง ถูกโจทก์พร้อมด้วยตำรวจอีก

หลายนายซ้อมทรمانเพื่อให้รับ สารภาพ

ต่อมาศาลอาญาได้ พิพากษายกฟ้องจำเลยทั้ง 4 และศาลอุทธรณ์ได้มีคำ พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น คดีถึงที่สุด นายอนุพงศ์จึงเข้า ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกรมสอบสวน ศักดิ์พิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวหาว่าโจทก์ได้ร่วมกับพวกซ้อม ทรمانทำร้ายร่างกาย ซึ่งดีเอส ไอได้สอบสวนและส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด ต่อมา ป.ป.ช.ได้ชี้ว่า พยานหลักฐาน ยังไม่เพียงพอที่จะฟังได้ว่า โจทก์กับพวกรวม 19 คน ปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบ พล.ต.อ.ภาณุ พงศ์จึงนำคดีมายื่นฟ้องศาล อาญา ขอให้พิพากษาลงโทษ จำเลยด้วย

คดีนี้ศาลชั้นต้นพยาน หลักฐานของโจทก์จึงไม่เพียงพอรับฟังได้ว่า จำเลยแจ้งความ เท็จ พิพากษายกฟ้อง ต่อมา พล.ต.อ.ภาณุพงศ์ โจทก์ ยื่น อุทธรณ์ ขอให้ลงโทษนายอนุ พงศ์ จำเลยด้วย ศาลอุทธรณ์ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า นายอนุ พงศ์กระทำผิดจริง จึงพิพากษา จำคุก 1 ปี โดยไม่รอลงอาญา โดยนายอนุพงศ์ยื่นฎีกาขอให้ศาล ฎีกาพิพากษายกฟ้องด้วย ศาล ฎีกาพิเคราะห์แล้ว ที่ศาลอุทธรณ์ พิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกา จำเลยฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน.

Source : ไทยรัฐ (ข่าย)

Date : 24 ก.พ. 2560

Page :

1, 19

No :

# อีกาเริ่มเร่บี จำคุกพล.ต.ต. ในคดีซ้อม

## กับทร.อีก! ใช้ไฟช็อต! ให้ยอมรับ ฆ่าส.อบต.

ปิดฉากคดีตั้งเมือง  
ระนอง ศาลอ่านคำพิ-  
พากษาศาลฎีกา ตัดสิน  
ยืนตามศาลอุทธรณ์ให้  
จำคุก ★ มีต่อหน้า 19



▲ปิดคดี ญาตินายวิโรจน์ สุวรรณี  
นายวินัย ขุนแก้ว นายกริธา ยกย่อง  
เดินทางมาศาลจังหวัดระนอง ฟังคำ  
พิพากษาศาลฎีกา ที่ตัดสินจำคุก พล.ต.ต.  
รณพงษ์ ทรายแก้ว (รูปเล็ก) และ พ.ต.อ.  
อนุชน ชามาตย์ คนละ 15 ปี คดีบังคับใช้  
ไฟฟ้าช็อตให้นายวิโรจน์และนายวินัย  
ขัดทอตนว่านายกริธาเป็นผู้จ้างวานฆ่า  
นายเกษม คงตุก ส.อบต.บางขัน เมื่อปี45.

# ผู้ภายใน 15 ปี ☆ ต่อจากหน้า 1

พล.ต.ตร.รณพงษ์ ทราบแก้ว อดีต ผบ.ช.กองกฎหมาย และคดี สตช. และ พ.ต.อ.อนุชน ขามาศย์ อดีต รอง ผบ.ก.ส.ภาค 8 ขณะ 15 ปี ในคดีร่วมกันใช้ ไฟฟ้าช็อตเพื่อบังคับรับสารภาพคดีฆ่าสมาชิก อบต. บางวัน เมื่อปี 45 ขณะ 2 จำเลยยังหลบหนีไม่ยอมมาฟังคำพิพากษา ญาติเอิ้นได้รับความเป็นธรรมหลังต่อสู้ยาวนาน 15 ปี เตรียมเดินทางฟ้อง คดีแพ่งอีกยก

ในที่สุดคดีอัปยศแฉวงสีกาก็ได้ปิดฉากลง กรณีนายวิโรจน์ สุวรรณี และนายวินัย ขุนแผ้ว ถูกทีมสืบสวนตำรวจภูธรภาค 8 นำโดย พ.ต.อ. รณพงษ์ ทราบแก้ว ผกก.สส.ภ.8 (ยศและตำแหน่ง ในขณะเกิดเหตุ) และพวกรวม 14 นาย จับกุมตัว ไปกักขังก่อนทำร้ายร่างกายด้วยการใช้ไฟฟ้าช็อต เพื่อให้รับสารภาพและให้การชดทอนว่านายกริชา ยกย่อง เป็นคนบงการสังหารนายเกษม คงตุก สมาชิก อบต.บางวัน เมื่อปี 2545 ต่อมาศาลชั้นต้น ตัดสินยกฟ้อง ผู้ต้องหาทั้ง 3 คนได้ฟ้องกลับทีม ตำรวจที่ทำคดี และใช้เวลาต่อสู้กันถึง 3 ศาลเป็น เวลายาวนานถึง 15 ปี ในที่สุดกระบวนการยุติธรรม ได้คืนความเป็นธรรมให้ผู้บริสุทธิ์แล้ว

ที่ห้องพิจารณาคดี 1 ศาลจังหวัดระนอง เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 22 พ.ย. ศาลนัดอ่านคำ พิพากษาศาลฎีกา ในคดีนายวิโรจน์ สุวรรณี นาย วินัย ขุนแผ้ว และนายกริชา ยกย่อง เป็นโจทก์ยื่น ฟ้อง พล.ต.ตร.รณพงษ์ ทราบแก้ว อดีต รอง ผบ.ช. กองกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำเลยที่ 1 และ พ.ต.อ.อนุชน ขามาศย์ อดีต รอง ผบ.ก.ส.ภาค 8 จำเลยที่ 2 กับพวกรวม 14 คน ในคดีบังคับใช้ไฟฟ้าช็อตให้นายวิโรจน์ โจทก์ที่ 1 และนายวินัย โจทก์ที่ 2 ให้การชดทอนนายกริชา โจทก์ที่ 3 ว่าเป็นผู้จ้างวานให้ใช้ปืนยิงนายเกษม คงตุก สมาชิกสภา อบต.บางวัน เสียชีวิตเมื่อวันที่ 11 ต.ค.45 เหตุเกิดที่ ต.บางวัน อ.เมืองระนอง

เมื่อโยธาธิการอ่านคำพิพากษา ฝ่ายโจทก์ ประกอบด้วย นายวินัย นายกริชา และครอบครัว ของนายวิโรจน์ ได้เดินทางมาศาล ขณะที่ฝ่ายจำเลย ที่เหลืออีก 12 คนเดินทางมาฟังคำพิพากษาทั้งหมด ยกเว้น พล.ต.ตร.รณพงษ์ และ พ.ต.อ.อนุชน ที่ลาออก จากราชการเมื่อกลางปี 2560 และยังคงหลบหนี ทำให้ ถูกศาลออกหมายจับให้นำตัวมาฟังคำพิพากษาศาลฎีกา ไปแล้วก่อนหน้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คดีนี้ศาลเลื่อนอ่านคำ พิพากษาศาลฎีกามาแล้วถึง 3 ครั้ง เนื่องจาก จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 หลบหนีไม่มาฟังคำพิพากษา ศาลจึงอ่านคำพิพากษาลับหลังในวันนี้ โดยใช้เวลา อ่านคำพิพากษานานกว่า ชั่วโมงครึ่ง มีความยาว 41 หน้ากระดาษ ซึ่งศาลฎีกาพิจารณาพฤติการณ์ แห่งการกระทำ ความผิดของจำเลยที่ 1 และจำเลย ที่ 2 แล้ว ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษาลงโทษจำคุก จำเลยที่ 1 และที่ 2 ขณะ 15 ปี นับว่าเหมาะสมแล้ว ไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข ที่ศาลอุทธรณ์ ภาค 8 พิพากษานานัน ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย จึง พิพากษาเป็นตามศาลอุทธรณ์ให้จำคุกจำเลยที่ 1 และ ที่ 2 ขณะ 15 ปี และยกฟ้องจำเลยที่เหลืออีก 12 คน

นายกริชา ฟ้องกล่าวหา นายกริชา ยาย้อย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล บางวัน กล่าวไว้ว่า รู้สึกดีใจที่ศาลตัดสินคดีอย่าง เป็นธรรม ที่ผู้มาตลอด 15 ปี เพราะต้องการความ เป็นธรรมจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ ถ้าเราไม่ ผู้ ก็ตายอย่างเดียว ขอขอบคุณความยุติธรรมที่ยัง มีให้กับประชาชนได้ต่อสู้เพื่อความถูกต้อง หลังจากนั้น จะให้ทนายดำเนินการคดีทางแพ่งต่อไป

ด้าน น.ส.ปิยวดี คชสิงห์ ภรรยา นายวิโรจน์ สุวรรณี โจทก์ที่ 1 ซึ่งขณะนี้ถูกจำคุกอยู่ที่เรือนจำ บางขวาง เปิดเผยว่า วันนี้ครอบครัวดีใจที่สุด หลัง รอคอยมายาวนาน สามปีคนต้องติดคุกมากกว่า 4 ปี แล้ว เพราะถูกตำรวจสร้างพยานหลักฐานเท็จ เมื่อ คำตัดสินของศาลออกมาแบบนี้ จะส่งผลดีต่อสามี ในการขอหรือฟื้นคดีใหม่อย่างไรก็ตาม คงต้องปรึกษากับทนายความอีกครั้งเพื่อหาทางเรียกร้องความ ยุติธรรมให้กับสามีต่อไป

Source : มติชนสุดสัปดาห์

Date : 24 พ.ย. 2560 Page : 105-106 No: 60403395

# ศาลไม่รื้อคดีครูถน ตร.ฟันซ้ำให้การเท็จ 'ลับ วาปี' โรมอบตัว ถูกจำเป็นแพะ 4 แสน



ฟังคำพิพากษา



## อาชญากรรม

อาชญา ข่าวดัง

**ถ**ือเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของสังคม สำหรับกรณี "ครูแพะ" นางจอมทรัพย์ แสนเมืองโคตร ผู้ต้องขังจากคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีฆาตกรรมคนตายเมื่อปี 2548

ที่ออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมต่อกระทรวงยุติธรรม อ้างว่าตัวเองตกเป็นแพะของคดี

พร้อมโจมตีการทำงานของพนักงานสอบสวน อ้างว่าที่ต้องคดีเพราะไม่ยอมจ่ายเงินจ่ายทองให้พนักงานสอบสวน

ขณะเดียวกันก็เปิดตัวพยานปากเอก โดยเฉพาะ นายลับ วาปี ที่รับเป็นคนขับตนเอง

พร้อมออกรายการโทรทัศน์กันเป็นว่าเล่น ส่งผลให้กระแสสังคมโหมกระหน่ำซ้ำเติมการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรับเงินรับทอง หรือจับแพะจนกระทั่ง ผบ.ตร. สั่งการให้เร่งสืบสวนคลี่คลายข้อสงสัยให้ชัดเจน

สุดท้ายเรื่องขึ้นศาล และเมื่อศาลมีคำสั่งให้ยกคำร้องรื้อคดี

เพราะหลักฐานไม่น่าเชื่อถือ

การเช็กบิลเกี่ยวกับกลุ่มขบวนการให้การเท็จก็เกิดขึ้นตามมา

เป็นมหากาพย์ที่ต้องติดตามกันต่อไป



ฟัง ยศ. รื้อคดี

### ศาลชี้พิรุฑ-ไม่รื้อคดีครูถน

**ก**ดี่นี้เริ่มมีข้อสรุป เมื่อปลายวันที่ 17 พฤศจิกายน ศาลจังหวัดนครพนม อ่านคำพิพากษาคดีที่ นางจอมทรัพย์ แสนเมืองโคตร อายุ 55 ปี อดีตข้าราชการครู ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมนายเหลื่อพ่อบำรุง เสียชีวิต ในพื้นที่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2548 ร้องขอให้ศาลรื้อคดีตาม พ.ร.บ.การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นใหม่พิจารณาใหม่ หลังจากที่ได้รับอภัยโทษ เมื่อปี 2556

ซึ่งถือเป็นการเลื่อนอ่านคำพิพากษาเร็วขึ้น จากเดิมที่นัดอ่านคำพิพากษาในวันที่ 7 ธันวาคม

โดยนางจอมทรัพย์ เปิดเผยว่า ที่ขอให้ศาลอ่านคำพิพากษาออกันกำหนดเพราะมีความพร้อม อยากฟังคำพิพากษา ไม่ต้องรอไปฟังวันที่ 7 ธันวาคม เพื่อให้คดีสิ้นสุดเสียที ผลที่ออกมาอย่างไร ก็ขอไม่ยอมรับ ครอบครัวจะได้อยู่เป็นสุข ไม่ต้องพะวงกับการรอคอยอะไร

ทั้งนี้ ในการอ่านคำพิพากษา ศาลฎีกาได้ยกคำร้องขอรื้อฟื้นคดีพร้อมสรุปสาเหตุที่ยกคำร้องใน 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรก พยานหลักฐานที่ครูจอมทรัพย์นำสืบช่วงวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 แมื่อก่อนหน้านั้นฝ่ายผู้ร้องจะยื่นรื้อฟื้นคดี โดยอ้าง นายลับ วาปี ที่ออกมายอมรับว่าเป็นคนขับรถชนแทนนางจอมทรัพย์ จนกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญให้ศาลอุทธรณ์ภาค 4 รับรื้อฟื้นคดี

แต่หลังจากที่ศาลรับรื้อฟื้นคดี ในวันที่สืบพยานฝ่ายผู้ร้องกลับไม่ได้นำตัวนายลับ วาปี ขึ้นเบิกความในชั้นศาล แมื่อก่อนนายลับจะเดินทางมาในวันดังกล่าวจริง

และยังนำสิ่งเกิดว่า การให้การของนายลับ ที่อ้างว่าขับรถชนนตรีทะเบียน บค 56 มุกดาหาร ไปหาซื้อไม้ยูคา มาขาย แต่ช่วงเกิดเหตุเป็นเวลาประมาณ 2 ชม คดีวิสัยของผู้ที่จะรับซื้อไม้ และการให้ปากคำกับตำรวจสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุ ก็ไม่มีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งเมื่อเป็นคนให้รายละเอียดการสารภาพ แต่กลับไม่มาเบิกความใน





ลับ วาปี รั้งบุดจ้ง

ชั้นศาล จึงมองว่าเป็นการหลีกเลี่ยงการซักค้านของอัยการ

ขณะที่พยานที่เห็นเหตุการณ์ โดยเฉพาะนางทัศนีย์ หาญพยัคฆ์ ที่ให้การในชั้นสอบสวนและในชั้นพิจารณาคดีของศาลอาญาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคำให้การของพยานมีลักษณะไม่น่าเชื่อถือให้การรวมไปรวมมา และไม่เหมือนเดิมทั้ง 3 ครั้ง

ส่วนพยานอื่น อาทิ นางทองเรศ ที่นางทัศนีย์อ้างว่าเป็นผู้ซ้อนจักรยานยนต์ในวันเกิดเหตุ ก็ได้เข้าให้การกับพนักงานสอบสวนตั้งแต่ครั้งแรกในวันเกิดเหตุ แต่มาปรากฏตัวภายหลัง

จึงให้ยกคำร้อง

## 'ลับ วาปี' รั้งโดนจ้ง 4 แสน

มัลดีของครุจอมทรัพย์จะสิ้นสุดตามคำพิพากษาของศาลแล้วก็ตาม แต่เรื่องอื่นๆ กลับเพิ่งเริ่มต้นขึ้น โดย พล.ต.ต.สุวิชัย ญาณกิตติกุล ผบ.ภ.จ.ว.นครพนม เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับคดีครุจอมทรัพย์ พร้อมตั้ง พ.ต.อ.ศักดิ์ชาย สาดมะเร็ง รอง ผบ.ภ.จ.ว.นครพนม เป็นหัวหน้าคณะทำงานเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มคนที่แอบอ้างเป็นพยานเท็จ

โดย พ.ต.อ.ณรงค์ วงศ์ธรรม ผกก. (สอบสวน) บก.ภ.จ.ว.นครพนม เข้าแจ้งความต่อ พ.ต.ต.สุระ บุญโยธา สว. (สอบสวน) สภ.นาโตน เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายลับ วาปี อายุ 61 ปี ที่อ้างว่าเป็นคนขับรถชนคนตายตัวจริง นายบุญเทิง วาปี อายุ 63 ปี นายเลิศ วาปี อายุ 66 ปี พี่ชายนายลับ และนางจันทร์ วาปี อายุ 59 ปี ภรรยานายลับ

ในข้อหาให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานผู้กระทำการหน้าที่จัดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชน หรือเอกสารราชการ มีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน ที่นำมาเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือประชาชนจนกว่าคดีจะสิ้นสุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 267 โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี

นอกจากนี้ ยังแจ้งความต่อ พ.ต.ท.กฤษดา สุพรรณกุล สว. (สอบสวน) สภ.เมืองนครพนม ให้ดำเนินคดีกับนายนิรันดร์ แสนเมืองโคตร สามีนางจอมทรัพย์ นายสุริยา นวลเจริญ หรือครุอ่อง อายุ 54 ปี เพื่อนครุจอมทรัพย์ นายลับ วาปี นายรัน โทนแก้ว ญาตินายลับ และ นางทัศนีย์ หาญพยัคฆ์ ในข้อหาให้การเท็จ

โดยนางทัศนีย์เผยว่า ที่ผ่านมามีเหมือนทำคุณบูชาโทษ ตนเพิ่งเห็นหน้าครุจอมทรัพย์ก็หลังจากออกจากคุก ที่เวะมาหาที่บ้านพร้อม

ครุอ่อง และนายนิรันดร์ ส่วนเรื่องโดนแจ้งข้อหาที่ขอไม่ตอบ แต่หากมีหมายจับจริงก็จะเรียกให้ชาวบ้านมาช่วย

นอกจากนี้ หลังจากถูกหมาย นายลับก็เข้าพบพนักงานสอบสวนที่ ผบ.ภ.จ.ว.นครพนม เพื่อขอมอบตัว พร้อมยอมรับว่าจริงๆ แล้วไม่ได้ขับรถชนคนตายตามที่ให้การกับตำรวจ แต่มีครุอ่อง ที่มาติดต่อกับและรับปากจะให้เงิน 4 แสนบาท แลกกับการรับผิดชอบ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้อะไรสักบาท

ตอนมาติดต่อก่อนเพื่อให้รับสารภาพก็ถูกเกลี้ยกล่อมจนยอม ไม่คิดว่าเรื่องราวจะใหญ่โตถึงขนาดนี้ จริงๆ ไม่ได้ชน ไม่ใช่คนขับรถ โดยวันเกิดเหตุ ตนอยู่ที่มุกดาหาร

ทั้งนี้ จากการสอบสวนพบว่า นายลับรับจ้งด้วยเงิน 4 แสนบาท ให้มารับสารภาพว่าเป็นคนขับรถชนคนตาย พร้อมพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสารภาพเมื่อปี 2557 โดยก่อนหน้านี้มีการจ้ง

นายเสริฐ รูปสะอาด ในราคา 1 แสนบาทให้รับสารภาพว่าเป็นคนขับรถชนแทน และเข้าสารภาพที่ สภ.เรณูนคร เมื่อปี 2556

แต่จากการสอบสวนก่อนหน้านี้พบว่านายเสริฐขับรถไม่เป็น ทำให้ขบวนการนี้ต้องเปลี่ยนตัวคนรับผิดชอบ

นอกจากนี้ ทั้งหมดมี "ครุอ่อง" เป็นคนคอยประสานงาน

ซึ่งในขบวนการยังมีอีก รอให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินคดี

## ย้อนพิรุธแก๊งครุจอมทรัพย์

กรณีนี้ตกอยู่ในความรับรู้ของสังคม เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 โดยนางจอมทรัพย์ เข้าขอพบคุณ พ.ต.อ.ดุขุฎิ อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ช่วยเหลือนำคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม่

ในคดีที่ขับรถปิกอัพอีซูซุ สีเขียว รุ่นแคบิแซด ทะเบียน บค 56 สกลนคร เชี่ยวชนนายเหลือ พ่อบ่ารุง ขณะปั่นจักรยาน เสียชีวิตริมถนน ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม

โดยเจ้าตัวอ้างว่า ในการพบเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา เนื่องจากวันเกิดเหตุตนพักผ่อนอยู่กับสามีและครอบครัวที่บ้านในจ.สกลนคร

แต่ตำรวจก็นำสำนวนส่งอัยการฟ้องศาลพิจารณากัน 3 ศาล จนถูกตัดสินจำคุก 3 ปี 2 เดือน และได้รับพระราชทานอภัยโทษออกจากเรือนจำเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 รวมถูกจำคุก 1 ปี 6 เดือนที่เรือนจำจังหวัดนครพนม

ทำให้ถูกไล่ออกจากข้าราชการครู จึงต้องการรีอคดีเพื่อขอกลับเข้ารับราชการ

โดยคดีนี้ พ.ต.อ.ตู่ภูมิจึงสั่งให้ทีเอสส่งลงไปสอบสวน และก็พบกับนายลับ วาปี ที่อ้างว่าเป็นคนขับรถชนคนตาย พร้อมนำพยานหญิง 2 คน ที่ชี้จากรยานยนต์มาในที่เกิดเหตุ จึงเป็นหลักฐานเพียงพอที่ยื่นให้ศาลรื้อคดีขึ้นมาใหม่

อย่างไรก็ตาม เมื่อ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. สั่งการให้ พล.ต.อ.ปัญญา มาเงิน จเรตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นลงไปดูคดี

ในที่สุดท้ายพบว่าถึงเป็นขบวนการรับจ้างติดคุกแทน แต่มตั้งแต่คำจอมทรัพย์พันโตะ มีถนนมารับว่าเป็นคนขับรถชนแทนถึง 2 คน

นอกจากนี้ ยังพบพินิจเรือนนายลับอ้างว่าคดีเกิดเหตุเป็นปึกอักษะเขียน บค 56 จริง แต่เป็นหมวดจังหวัดมาดหาร

แต่เมื่อตรวจสอบไปพบว่า รถคันดังกล่าวเป็นของนายอุบล ไชยบัน ที่ซื้อมาจากนายนิรันดร์ ชูณแก้ว อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.จุดเซ้ อ.เมือง จ.มุกดาหาร เพื่อนนายลับ ในราคา 33,000 บาท

โดยมีชื่อนายลับเป็นเจ้าของจริง และโอนลอยมาให้ เมื่อได้รถมาก็ใช้บรรทุกอ้อย ปุ๋ย มันสำปะหลัง จนพังจึงจอดทิ้งไว้ ก่อนจะขายให้พ่อค้ารับซื้อของเก่าในราคา 15,000 บาท เมื่อปี 2551

หลังเกิดเหตุก็มีคนมาให้ความช่วยเหลือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรถคันดังกล่าว แต่ไม่รู้จะช่วยยังไง เพราะขายไปหมดแล้ว

จนกระทั่งเรื่องขึ้นสู่ศาล และในที่สุดก็ยกฟ้อง

การดำเนินคดีกับแก๊งรับจ้างติดคุกจึงเกิดขึ้น!!? ●

Source :		Subject: ฆาตกรรม	
Date :	Page :	No :	
24 พ.ย. 2560	110		

# ฟ้องคดีต่อไป

## ครุจอมทรัพย์แจ้งความเท็จ

### เค้นสอบ'ลับ'คุมตัวทำแผน

### ค้ายหลักฐานเด็ดมัดมัดแน่น

รอง ผบ.ตร.ร่วมสอบปากคำ "ลับ วาปี" ที่สมอ้างเป็นคนขับรถชนคนตายแทน ครุจอมทรัพย์ข้ามคืน เผยได้ข้อมูลเป็นประโยชน์ มัดทำเป็นขบวนการวางแผน แบนเนียน มั่นใจหลักฐานโยง"ครุพระ"รู้เห็น สั่งจนท.รวบรวมหลักฐาน เตรียมแจ้งความเป็นรายที่ 8 ก่อนนำตัวทำแผน ซึ่งจุดมอบเงินให้ทายาทคนตาย ด้าน 3 ใน 7 คนที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาแจ้งความเท็จข้ามอบตัวเพิ่ม ส่วนปชช. ที่โอนเงินบริจาคช่วยครุจอมทรัพย์

ต่อ : ครุจอมทรัพย์ -หน้า 10



←...ทำแผน : ตำรวจนำ นายลับ วาปี ผู้ต้องหาที่รับจ้าง มารับสารภาพว่า ขับรถชนคนตาย แทน นางจอมทรัพย์ แสนเมืองโคตร ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ จุดที่มีการพบกับคนว่าจ้างและ จุดรับเงิน

# ครูจอมทรัพย์

ก่อนหน้านี้นักว่า 3 ล้าน ถ้าต้องการเงินคืน สามารถแจ้งความได้ทุกสภ.ทั่วประเทศ ขอให้ หลอกหลวงประชาชน

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่กอง บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ พร้อม พล.ต.ต.ธนาศักดิ์ กุฑริศาไพบูลย์ รองผู้บัญชาการตำรวจ ภูธรภาค 4 พล.ต.ศ.สุวิชาติ ญาณกิตติกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม พร้อมคณะทำงานสืบสวนสอบสวนจนพบการ รับจ้างรับผิดแทน ในคดีนางจอมทรัพย์ แล่น เมืองโคตร อายุ 54 ปี อดีตข้าราชการครูใน จ.สกลนคร ขับรถชนคนตายขอรื้อคดี โดย ประชุมหาหรือติดตามความคืบหน้าการ ดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้อง

โดยบุคคลที่ตำรวจแจ้งความดำเนิน คดีไปแล้วขณะนี้ มี 7 ราย คือ นายสุริยา นวลเจริญ หรือ ครูอ่อง เพื่อนสนิทครูจอมทรัพย์ และยังมีหลักฐานเป็นบุคคลสำคัญในการตั้ง ขบวนการรับจ้างทำผิดแทน นายสืบ วาปี อายุ 61 ปี ผู้ที่ออกมารับผิดว่าเป็นคนขับ รถชนจริง นางจันท์ วาปี อายุ 59 ปี ภรรยา นายสืบ วาปี นายบุญเที่ยง วาปี อายุ 63 ปี นายเลิศ วาปี อายุ 66 ปี นางทัศนีย์ หาญพยัคฆ์ อายุ 61 ปี พยานที่ยืนยันว่า เห็นเหตุการณ์ มีคนขับรถชนเป็นชาย ส่วน

อายุ 56 ปี สามีมของครูจอมทรัพย์ โดยตำรวจ แจ้งข้อกล่าวหาพร้อมกันแจ้งให้เจ้าพนักงานจด ข้อความอันเป็นเท็จ ตามกฎหมาย ป.อาญา มาตรา 267 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับ ไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งมีการออกหมายเรียกมาพบพนักงานสอบสวน ทั้งหมดแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ไหว่ยานนายสืบ วาปี หลังเข้ามอบเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาแล้ว ตำรวจคุมตัวสอบปากคำ เป็น เวลากว่า 12 ชั่วโมง จนถึงเวลา 01.00 น. ของวันนี้ โดยพบข้อมูลสำคัญที่จะเชื่อมโยง เอาผิดผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด เนื่องจาก นายสืบสารภาพว่า ได้รับการว่าจ้างจาก นายสุริยาหรือครูอ่อง เพื่อนสนิทครูจอม ทรัพย์ ถือเป็นบุคคลสำคัญ ที่ทำหน้าที่จัด ตั้งขบวนการรับจ้างทำผิดมาตั้งแต่ต้น และ มีการวางแผนเป็นอย่างดี กระทั่งมีการรื้อฟื้นคดี ซึ่งข้อมูลทั้งหมดตำรวจมั่นใจว่า ครูจอมทรัพย์ มีส่วนรู้เห็นและจะรวบรวมพยานหลักฐาน แจ้งความดำเนินคดีด้วย

ด้านพล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร.เปิดเผยหลังร่วมสอบปากคำ นายสืบว่า เมื่อต้นจากการสอบสวนนายสืบ ที่เคยรับผิดว่าเป็นคนขับรถชนคนนั้น เจ้าตัว ยืนยันว่า ไม่เป็นความจริง เป็นการออกมา รับแทน เพราะได้รับการว่าจ้างเป็นเงิน 4 แสนบาท แต่สุดท้ายยังไม่ได้เงินค่าจ้าง โดย ก่อนนี้ กระทรวงยุติธรรม รวมถึงกรมสอบสวน คดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เคยนำตัวไปสอบสวน

และทราบว่าเป็นขบวนการรับจ้างทำผิด ทำให้ไม่สามารถนำพยานหลักฐาน ใหม่ไป ยืนยันกับศาล เพื่อหักล้างความผิดได้

“จากการสอบปากคำนายสืบ ได้ ข้อมูลหลักฐานหลายอย่างที่ประโชชน์ ในการดำเนินคดี บุคคลสำคัญที่ เป็นผู้จัดตั้ง ขบวนการคือ นายสุริยาหรือครูอ่อง ทำหน้าที่ ตั้งแต่ วางแผน ตรวจเช็ค หารถทะเบียน 56 เพื่อมารับผิดแทน กระทั่งพบข้อมูลรถยนต์ ของนายสืบก่อนไปทาบทามว่าจ้างให้ไปรับผิด แทนครูจอมทรัพย์ จนเกิดตัวละคร มาเป็น นายเสริฐ รูปสะอาด ที่ลงบันทึกปากคำไว้ที่ สภ.เรณูนคร ถือเป็นกรกระทำเป็นขบวนการ วางแผนแนบเนียนพอสมควร” พล.ต.อ.ดร. วิระชัยกล่าว

หลักฐาน การสอบปากคำนายสืบเชื่อมั่น ว่า เชื่อมโยงถึงครูจอมทรัพย์แน่นอน ซึ่งจะ รวบรวมหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีเป็นราย ต่อไป รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคน

พล.ต.อ.วิระชัยยังกล่าวชื่นชม พล.ต.ท.ทงศักดิ์ โพธิ์โห่ง อดีตพนักงาน สอบสวนที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ทำ งามพบได้กระเถิบไปร่องรอยที่ลงข่าวแม่แล้ว จุดเดียว ช่วงเป็นข่าวใหม่ๆ พล.ต.ท.ทงศักดิ์ เกียรติมากถึงจะทำร้ายตนเอง เนื่องจากโดน ล้างคมรูปประนามเสียหลาย วันนี้พิสูจน์ชัดเจน แล้วว่ามีขบวนการปั่นและทำร้ายและ ขณะ เดียวกัน มีประชาชนจำนวนมากโอนเงินเข้า มาช่วยครูจอมทรัพย์จำนวนกว่า 3 ล้านบาท หากบุคคลเหล่านั้นต้องการเงินคืน สามารถ แจ้งความดำเนินคดีได้ทุกสภ.ทั่วประเทศ ขอให้หลอกหลวงประชาชน ด้วยการเผยแพร่ ข้อความอันเป็นเท็จ

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า หลังจากนั้น พล.ต.อ.วิระชัยพร้อมชุดคดีคลายคดีนำตัว นายสืบไปชี้จุดที่เดินทางมายังศาลจังหวัด นครพนม เพื่ออ้างตนเป็นคนขับรถดัดจริต พร้อมนำเงิน 170,000 บาท มอบแก่ทำยาท ผู้ตาย และเป็นครั้งแรกที่นายสืบเจอหน้ากับ ครูจอมทรัพย์ที่ศาล ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ก่อนนำตัวนายสืบกลับไปยังบก.ภ.จว. นครพนม เพื่อรอส่งตัวฟ้องศาลต่อไป

นอกจากนี้ เมื่อเวลา 12.30 น. ที่ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม นายเลิศ วาปี น้องชายนายสืบ นางจันทร์ ภรรยา นายสืบ วาปีและนายบุญเที่ยง วาปี เข้า มอบตัวกับ พล.ต.ศ.สุวิชาติ ญาณกิตติกุล ผบ.ภ.จว.นครพนม ตามหมายเรียกของ ตำรวจภูธรนครพนม ในคดีครูจอมทรัพย์รื้อ รื้อฟื้นคดี

นายเลิศกล่าวว่า นายสืบ วาปี ซึ่งเป็น พี่ชาย มาชวนตนไปที่ สภ.นาโตน อ.เรณูนคร เพื่อมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้ญาตินาย เหลือ พ่อบารุง ผู้ตาย เมื่อถึง สภ.นาโตน ตนนั่งรออยู่บนรถกับนายบุญเที่ยง ต่อมานาย สืบมาเรียกตนกับนายบุญเที่ยงไปลงลายมือชื่อ บันทึกรพยาน ไม่มีส่วนรู้เห็นกับนายสืบ และ ไม่รู้จักนายสุริยาหรือครูอ่อง ไม่เคยเห็นหน้ากัน เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ จึงได้มาให้การกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าว